

ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO...

(Tiếp theo trang 1)

đặc biệt là người đứng đầu cơ quan, đơn vị được thực hiện tốt. Nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền phong phú, hấp dẫn, đáp ứng được yêu cầu thông tin đa dạng, nhanh chóng, kịp thời trong giai đoạn hiện nay.

thư Trung ương Đảng, Trường ban Tuyên giáo Trung ương để nghị thời gian tới các cấp, ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả Kết luận số 01 gần với thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng; làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác thực sự thấm sâu vào đời sống xã hội, trở thành thói quen, lối sống, cách làm của

từng cán bộ, đảng viên và người dân. Nghiên cứu đổi mới, sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác về nội dung, hình thức chỉ đạo và tổ chức thực hiện, bảo đảm thiết thực, phù hợp, hiệu quả. Để cao việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, khẳng định rõ vai trò lãnh đạo, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Phát huy tinh thần tự giác trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách

của Bác bằng những việc làm ý nghĩa, cụ thể, gắn với thực tiễn cuộc sống. Chú trọng phát hiện, tuyên truyền những tập thể, cá nhân điển hình, những cách làm hay, sáng kiến mới; kịp thời biểu dương, động viên những nhân tố tích cực. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động tuyên truyền, thông tin, truyền thông về học tập và làm theo Bác bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng nội dung, đối tượng cụ thể. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ

đạo và tổ chức thực hiện Kết luận số 01 của các cấp ủy, tổ chức đảng; nghiêm túc phê bình những tập thể, cá nhân có biểu hiện thiếu trách nhiệm trong việc tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhân dịp này, các đại biểu được xem giới thiệu về triển lãm thực tế ảo VR trưng bày "Mỗi kỳ vật một câu chuyện - Suy tập tặng phẩm Bác Hồ 1945 - 1969" và giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm học và làm theo Bác của một số gương điển hình.

Đổi mới, sáng tạo trong học tập và làm theo Bác. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí

CÔNG AN TỈNH

Chú trọng nâng cao chỉ số thiết chế pháp lý và an ninh trật tự

Cùng với thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi, an toàn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, Công an tỉnh đã thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Năm 2022, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Thái Bình đạt 65,78 điểm, tăng 19 bậc và tăng 3,47 điểm so với năm 2021, xếp thứ 28/63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Chỉ số thiết chế pháp lý và ANTT của tỉnh góp phần quan trọng vào thành công đó khi đạt tới 8,50 điểm, xếp thứ 2 toàn quốc, tăng 44 bậc so với năm 2021. Trong đó, 84% doanh nghiệp được hỏi đánh giá tình hình ANTT trên địa bàn tốt, xếp thứ 14/63 tỉnh, thành phố cả nước; cơ quan công an sở tại xử lý vụ việc của doanh nghiệp hiệu quả đạt 97%, xếp thứ 6/63, tăng 80% so với năm 2021; tỷ lệ doanh nghiệp phải trả tiền bảo kê cho các bang, nhóm côn đồ, tổ chức xã hội đen để yên ổn làm ăn là 0%, đứng thứ 1/63 tỉnh, thành phố...



Người dân xã Minh Tân (Đông Hưng) giải quyết thủ tục hành chính tại Công an xã.

Bà Phạm Thị Thanh Thủy, Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ gốm sứ OHIO, khu công nghiệp Tiên Hải cho biết: Trong quá trình hoạt động, chúng tôi luôn nhận được sự quan tâm hỗ trợ của lực lượng công an các cấp. Thông qua việc thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp bảo đảm ANTT, các lớp tập huấn nghiệp vụ được tổ chức, nhằm nâng cao trình độ, ý thức trách nhiệm cho lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ các cơ quan, doanh nghiệp, góp phần bảo đảm ANTT tại mỗi cơ quan, doanh nghiệp. Cùng với đó, lực lượng công an tăng cường công tác phối hợp tuần tra, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp phạm tội quả tang, các đối tượng nghi vấn phạm tội

trong khu công nghiệp. Còn ông Nguyễn Quốc Trung, Phó Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư khu công nghiệp chuyên nông nghiệp THACO Thái Bình đánh giá: Chúng tôi luôn hài lòng và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của lực lượng công an, an trong quá trình hoạt động tại địa phương. Công an tỉnh đã bảo đảm tốt ANTT trên địa bàn, sẵn sàng tiếp nhận, giải quyết các kiến nghị, phản ánh và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Cùng với đó, công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính gắn với cung cấp dịch vụ công trực tuyến được thực hiện

rất hiệu quả, góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí, mang lại hiệu quả thiết thực. Đại tá Trần Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Ngay từ đầu năm, các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch... của trung ương và của tỉnh về bảo đảm ANTT, đấu tranh phòng, chống tội phạm được Công an tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc. Đơn vị đã giao chỉ tiêu cụ thể và gắn trách nhiệm đến từng đơn vị và công an các huyện, thành phố để thực hiện các tiêu chí thành phần chỉ số về thiết chế pháp lý và ANTT trong chỉ

đã quyết liệt đấu tranh phòng, chống tội phạm, chủ động nhận diện, tăng cường các giải pháp phòng ngừa, tổ chức đánh đúng, đánh trúng nhiều đường dây, ổ nhóm tội phạm. Tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án liên quan đến tội phạm công nghệ cao, tham nhũng, hoạt động tín dụng đen, bảo kê, cưỡng đoạt, lừa đảo, trộm cắp tài sản... trên địa bàn luôn đạt mức cao. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai các dịch vụ công trực tuyến, tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích được thực hiện hiệu quả. Lực lượng công an đã cắt giảm thời gian giải quyết 101/167 thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước về ANTT; triển khai cung cấp 119/119 dịch vụ công thiết yếu trên Cổng dịch vụ công quốc gia theo Đề án 06 của Chính phủ. 5 tháng đầu năm 2023, Công an tỉnh đã tiếp nhận 111.775 hồ sơ trực tuyến trên tổng số gần 150.000 hồ sơ, đạt tỷ lệ 79,31%. Thực hiện quyết liệt, hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ, đến ngày 29/5 Công an tỉnh đã hoàn thành công tác cấp căn cước công dân gắn chip điện tử cho 100% công dân đủ điều kiện, về đích trước thời hạn Bộ Công an giao 63 ngày và trước thời hạn Công an tỉnh đăng ký 47 ngày.

Thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục thực hiện đồng bộ các biện pháp công tác đấu tranh, trấn áp kiểm chế, làm giảm các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các vụ việc về ANTT ngay tại cơ sở, không để phát sinh vấn đề phức tạp. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chủ động nắm bắt, hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường lành mạnh, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại, thu hút đầu tư của tỉnh.

TRINH CƯỜNG

CÁC CẤP HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN HUNG HÀ Giới thiệu, đề nghị kết nạp 5.531 hội viên, phụ nữ vào Đảng



Hội LHPN huyện Hưng Hà và Hội Người cao tuổi huyện ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2023 - 2028.

Sáng ngày 12/6, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Hưng Hà tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 20/1/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới.

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, vai trò, vị trí của phụ nữ và công tác phụ nữ của huyện Hưng Hà có nhiều chuyển biến tích cực; vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội ngày càng được khẳng định và nâng cao; đời sống vật chất, tinh thần, quản lý trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tăng về số lượng và chất lượng. Hiện nay, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 là 24,4%, tăng 9,8% so với nhiệm kỳ trước, trong đó 2 đồng chí tham gia Ban Thường vụ Huyện ủy; tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy xã là 15,31%, tăng 1,97%, trong đó có 5 đồng chí tham gia ban thường vụ đảng ủy xã, thị trấn. Toàn huyện có 20 cán bộ nữ là trưởng, phó các ban, ngành, đoàn thể. 5 năm qua, các cấp hội LHPN trong huyện đã giới thiệu, đề nghị kết nạp 5.531 hội viên, phụ nữ vào Đảng, chiếm 41,2% tổng số đảng viên toàn huyện; tổ chức 35 lớp về phòng, chống bạo lực gia đình, 35 chuyên đề phòng, chống xâm hại phụ nữ và trẻ em; thành lập 98 mô hình hộ gia đình thương, 10 mô hình lợn nhựa tiết kiệm, 195 mô hình cấp lá gạo thương...

Thời gian tới, Hội LHPN huyện Hưng Hà tiếp tục đổi mới nội dung hoạt động theo hướng thiết thực, chuyên nghiệp, đa dạng hóa hình thức tập hợp, thu hút hội viên phụ nữ tham gia; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, tâm huyết, trách nhiệm; phát huy vai trò chủ động, tích cực, sáng tạo trong công tác tham mưu với cấp ủy về công tác phụ nữ, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ.

Tại hội nghị, Hội LHPN huyện và Hội Người cao tuổi huyện đề nghị ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2023 - 2028; phối hợp với Làng trẻ em SOS Thái Bình triển khai dự án sinh kế, hướng dẫn hộ gia đình đăng ký nhu cầu hỗ trợ trẻ em năm 2023.

THANH THÚY

QUỲNH PHỤ

Chủ động phương án tưới, tiêu phục vụ sản xuất vụ mùa, vụ đông



Xã Quỳnh Hải (Quỳnh Phụ) chủ động phương tiện phục vụ chống úng.

Vụ mùa, vụ đông năm 2023, huyện Quỳnh Phụ phấn đấu gieo cấy trên 11.000ha lúa, cây màu hè thu khoảng 750ha, cây vụ đông gần 6.600ha.

Để chủ động các phương án tưới, tiêu phục vụ vụ mùa, vụ đông năm nay, Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện đã tham mưu UBND huyện xây dựng các phương án, trong đó tập trung lấy nước đầu vụ và điều tiết nước tưới phù hợp với từng thời điểm; chủ động phương án chống úng khi thời tiết bất thuận; khẩn trương tu bổ, sửa chữa công trình chống lũ, các trạm bơm tiêu lớn, công trình nội đồng theo đúng kế hoạch. Các địa phương tổ chức giải tỏa vi phạm lấn chiếm, khai thông dòng chảy bảo đảm tưới tiêu, dẫn nước từ hệ thống kênh mương mặt ruộng đến hệ thống kênh dẫn thuộc địa phương quản lý; thường xuyên bám sát diễn biến của thời tiết, chủ động vận hành hệ thống công trình bảo đảm đúng phương án để ra; đề nghị Điện lực Quỳnh Phụ duy trì cấp điện ổn định để chủ động cho việc tưới, tiêu.

NGUYỄN CƯỜNG

Hàng trăm vụ vi phạm hành lang an toàn đê chưa được xử lý

Trên các tuyến đê sông, đê biển của tỉnh hiện nay vẫn còn tồn tại rất nhiều vụ việc doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ngang nhiên lấn chiếm hành lang đê. Mặc dù các cơ quan chức năng đã nhiều lần có văn bản yêu cầu tháo dỡ, xử lý để bảo đảm an toàn đê trong mùa mưa bão nhưng đến nay các vi phạm vẫn tái diễn.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, năm 2022, các huyện, thành phố đã xử lý 73 vụ vi phạm mới phát sinh và 205 vụ tổn đọng của những năm trước; trong đó có 50 bến bãi tập kết, trung chuyển vật liệu xây dựng không nằm trong quy hoạch đã được giải tỏa hoặc buộc phải dùng hàng đống. Bên cạnh đó, số vụ vi phạm tổn đọng từ năm 2011 đến nay vẫn còn nhiều (huyện Kiến Xương 302 vụ, huyện Tiên Hải 251 vụ, huyện Thái Thụy 197 vụ, huyện Quỳnh Phụ 147 vụ, huyện Đông Hưng 126 vụ, huyện Vũ Thư 117 vụ, huyện Hưng Hà 103 vụ, thành phố Thái Bình 97 vụ); số bến bãi có chiều rộng bãi nhỏ hơn 20m và không nằm trong quy hoạch giải tỏa được còn ít, chỉ giải tỏa được 8/25 bến bãi...

MINH PHÚC

NGUYỄN THỜI

Nguy cơ hình thành điểm đen tai nạn giao thông trên quốc lộ 37

Vừa được hoàn thành, đưa vào sử dụng hơn 3 tháng nhưng quốc lộ 37, đoạn qua ngã tư giao với đường tỉnh ĐT.456 thuộc địa phận thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy) thường xuyên xảy ra các vụ va chạm giao thông, tiềm ẩn nguy cơ trở thành điểm đen mới về tai nạn giao thông nếu như các cơ quan chức năng không có biện pháp xử lý kịp thời cũng như người

tham gia giao thông chưa đề cao ý thức.

Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 37 đoạn qua địa phận tỉnh Thái Bình và cầu sông Hóa được hoàn thành và đưa vào sử dụng từ tháng 2/2023 trong sự phấn khởi, vui mừng của chính quyền, nhân dân trong tỉnh và thành phố Hải Phòng nói chung, người dân huyện Thái Thụy nói riêng. Dự án góp phần tạo kết nối các

tuyến đường cao tốc và các tuyến quốc lộ, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông theo quy hoạch, bảo đảm an toàn giao thông và nâng cao năng lực vận tải, tạo ra các không gian phát triển công nghiệp, đô thị. Tuy nhiên, sau hơn 3 tháng đưa vào sử dụng, khu vực nút giao của tuyến đường này với đường tỉnh ĐT.456 thường xuyên xảy ra các vụ va chạm giao thông.

Ông Tô Văn Kiên, thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy) cho biết: Là người dân sống ngay gần khu vực ngã tư, nút giao giữa quốc lộ 37 và đường tỉnh ĐT.456, tôi đã chứng kiến nhiều vụ va chạm giao thông tại đây; thậm chí có ngày, chỉ trong hơn 2 tiếng buổi trưa xảy ra tới 4 vụ. Người dân chúng tôi gọi ngã tư này là ngã tư "bối rối" vì nhiều người cảm thấy "bối rối", bất an mỗi lần đi qua đây.

Trung tá Nguyễn Văn Hội, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông và cơ động, Công an huyện Thái Thụy cho biết: Theo ghi nhận trong quá trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm cùng với phản ánh của người dân, chúng tôi nhận thấy khu vực ngã tư nút giao giữa quốc lộ 37 và đường tỉnh ĐT.456 thường xuyên xảy ra các vụ va chạm giao thông. Tuy chưa xảy ra thiệt hại về người nhưng số lượng các vụ va chạm có dấu hiệu gia tăng, tiềm ẩn nguy cơ trở thành điểm đen về tai nạn giao thông.

Theo lực lượng cảnh sát giao thông huyện Thái Thụy, nguyên nhân chính của các vụ va chạm, tai nạn giao thông tại khu vực ngã tư này là do việc tổ chức, sắp xếp số lượng, kích thước và hình dạng các đảo phân luồng giao thông chưa phù hợp; mặt đường rộng nhưng các đảo phân luồng giao thông quá lớn khiến góc của mặt đường bị thu hẹp, gặp khúc dẫn đến việc chuyển hướng của các phương tiện trở nên khó khăn, đặc biệt là các phương tiện cỡ lớn như xe tải, xe container. Ngoài ra, từ khi tuyến



Việc bố trí thiết hợp lý nhiều đảo giao thông được cho là nguyên nhân xảy ra các vụ va chạm.